



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สร. ดูแลผู้ประสบอุทกภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., obnews, thesender, headtopics, yourthailand, hfocus, INN, thecoverage)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วม เช่น จ.อุบลราชธานี ทำให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง ประสบปัญหาการเดินทางมารับบริการที่สถานพยาบาล ขณะที่บุคลากรเองก็ประสบปัญหาการลงพื้นที่เชิงรุกดูแลประชาชน ซึ่ง รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้นำระบบ สอน.บัดดี้ (Buddy Care) ซึ่งเป็นโปรแกรมเยี่ยมบ้านออกแบบมาให้บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน 6 กลุ่ม มีการเชื่อมโยงระบบส่งต่อผู้ป่วยจากการเยี่ยมบ้านผ่าน Smart Refer ซึ่งพัฒนาโดยเขตสุขภาพที่ 10 ทำให้ รพ.สามารถส่งต่อผู้ป่วยให้ รพ.สต./สอน.ในเครือข่ายได้อัตโนมัติ และ รพ.สต./สอน.ทราบรายการผู้ป่วยที่ถูกส่งมาสามารถออกไปให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด ลงพื้นที่อุทกภัย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ตรวจสอบบริการจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วย โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับน้ำยาล้างไตครบถ้วน ตรงเวลา ส่งถึงบ้านจำนวน 20 ลัง หรือ 120 ถุง ต่อ 1 ราย กำหนดส่ง 1 รอบ/เดือน พร้อมทั้งจัดเรียงน้ำยาล้างไตตามวันหมดอายุแบบ FEFO (First Expire First Out) เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อาหารทะเลญี่ปุ่นไร้สารกัมมันตรังสี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึง ข้อกังวลเองการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารทะเลที่นำเข้าจากญี่ปุ่น ว่า ได้สั่งการให้ อย.เฝ้าระวังและตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด โดยเก็บตัวอย่างอาหารทะเลนำเข้าจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาตรวจ และกักสินค้าระหว่างตรวจวิเคราะห์ หากพบสารกัมมันตรังสีจะทำลายสินค้าและระงับการนำเข้าทันที ล่าสุด ผลการตรวจวิเคราะห์ 80 ตัวอย่าง รวมถึงหอยเชลล์ 15 ตัวอย่าง จากท้องตลาด ห้างตองกิ ร้าน Sen Sen Sushi ประเทศไทย และด่านอาหารและยา ไม่พบสารกัมมันตรังสีทุกตัวอย่าง ขอให้ประชาชนมั่นใจ

ภารกิจดูแลจิตใจแรงงานจากอิสราเอล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, obnews, hfocus, mcot, thebetter, thereporters, thejournalistclub, thailandplus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผย ได้รับรายงานจาก นพ.สุโรจ ต่างวิวัฒน์ รก.แทนรองปลัด สธ. ว่า คนไทยชุดที่ 2 ซึ่งเดินทางกลับด้วยสายการบินพาณิชย์ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ รวมทั้งสิ้น 56 คน เป็นชาย 55 คน หญิง 1 คน ทีมคัดกรองสุขภาพจาก รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค ได้ตรวจประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง 2 ราย ทีมแพทย์ส่งตัวไปนอน รพ.บางพลี เพื่อสังเกตอาการและตรวจร่างกายเพิ่มเติม ล่าสุดอาการทั่วไปปกติ และประสงค์ที่จะกลับไปรักษาต่อใกล้บ้าน และพบผู้มีอาการเจ็บคอ 1 ราย ผลตรวจ PCR ไม่พบเชื้อ แพทย์ได้ให้การรักษาก่อนให้กลับภูมิลำเนา ส่วนการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจิต มีผู้ต้องประเมินสุขภาพจิต 22 ราย ในจำนวนนี้พบมีภาวะเครียด 3 ราย มีอาการตื่นตัวมากเกินไป 5 ราย ทีม MCATT ของกรมสุขภาพจิตได้ให้การเยียวยา ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา และจะประสานสสจ. รพ.ในภูมิลำเนาติดตามอาการต่อเนื่อง สำหรับการเตรียมการรับคนไทยชุดต่อไป หน่วยงานได้เตรียมพื้นที่และกระบวนการคัดกรองสุขภาพไว้พร้อมแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ สธ.ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกฯ ซึ่งได้มอบหมายหน้าที่ให้ สธ. 3 เรื่อง คือ 1. จัดเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ และบุคลากรที่พร้อมจะออกไปช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ 2. เตรียมความพร้อมในการรองรับแรงงานที่กำลังอพยพกลับมา ในการตรวจคัดกรองสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ และ 3. การเยียวยาจิตใจ โดยเฉพาะกรณีกลุ่มรายงานที่สูญหาย และเสียชีวิต จะส่งทีมเข้าไปพบกับญาติในพื้นที่ เพื่อประเมินระดับความเครียด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, isranews, thejournalistclub, thailandplus, mcot, thebetter)</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯได้ร่วมปฏิบัติการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลชุดแรก จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มออกเป็น 3 ระยะ พบมีภาวะเครียดสูง 2 ราย และภาวะนอนไม่หลับ 7 ราย ส่วนคนไทยในอิสราเอลและญาติ รวม 61 ราย พบมีความเครียดทุกราย พร้อมเตรียมขยายทีมปฏิบัติการ MCATT ลงสู่ส่วนภูมิภาค พร้อมแนะนำหากประชาชนพบความผิดปกติของตนเองหรือคนใกล้ชิด ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือจิตแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ได้เปิดไลน์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพิ่มเติม สำหรับคนไทยในอิสราเอลให้สามารถเข้ามาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตด้วย</p> <p>-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เผย กรณีอพยพคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลสรุปรายงานผลการคัดกรองและดูแลสุขภาพคนไทย 15 คน พบว่ามีภาวะเครียด 2 คน นอนไม่หลับ 7 คน ต้องพบจิตแพทย์ 2 คน ส่วนผลการคัดกรองสุขภาพกายเป็นผู้มีบาดแผล 4 คน มีโรคประจำตัว 1 คน เป็นกรดไหลย้อน 1 คน โรคกระเพาะ 1 คน ทั้งนี้ ได้มีการส่งตัวผู้ป่วยถูกยิงที่ต้นขาข้างซ้ายไปรักษาต่อที่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 1 คน</p>	
<p>กรมการแพทย์ คิกออฟ 19 ต.ค. ตรวจมะเร็งฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสารการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัสอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เนื่องจากทุกนโยบายมีความสำคัญและมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาจจะไม่ได้นำไปสู่การรับรู้ของประชาชนในครั้งเดียว อาทิ ประเด็นมะเร็งครบวงจร ซึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องวัคซีนอย่างเดียว ทั้งนี้เตรียมจัดกิจกรรมการรณรงค์มะเร็งในสตรี และนโยบาย Cancer Warrior ในวันที่ 19 ต.ค. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	
<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thejournalistclub)</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.แทนเลขาธิการ ออย. แนะนำช่วงเทศกาลกินเจปี 2566 ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจที่มีฉลากครบถ้วน สำหรับการเลือกซื้อผักต้องเลือกผักที่สด ใหม่ สะอาด ไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก เชื้อรา หรือสีผิดจากธรรมชาติ ซึ่ง ออย.มีมาตรการเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเจ ณ สถานที่จำหน่าย เพื่อตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอจำเพาะของเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยตรวจวิเคราะห์อาหารเจ 94 ตัวอย่าง พบยืนยันจำเพาะของไก่ 1 ตัวอย่าง รวมถึง เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด โดยผลการตรวจวิเคราะห์ 2,022 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 100 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดกรณีตรวจพบ DNA จากสัตว์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท กรณีตรวจพบสารพิษตกค้างเกินปริมาณที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงเทศกาลกินเจ ยึดหลัก 5 ล. คือ 1. เลือกวัตถุดิบ ที่สะอาด ปลอดภัย และเลือกกินจากร้านอาหารที่สะอาด 2.ล้างผักผลไม้ให้สะอาด ก่อนกินหรือก่อนนำมาปรุงอาหาร 3.ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ 4.เลี่ยงอาหารที่มีแป้งและไขมันมาก และ 5.ลดหวานมันเค็มจัด ปรุงด้วยการต้ม นึ่ง เน้นครบ 5 หมู่</p> <p>-เพจกรมอนามัย แนะนำวิธีเตรียมพร้อมกาย-ใจ กินเจ ให้ถูกหลักโภชนาการ โดยระบุว่า ก่อนกินเจ 2-3 วัน ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ โดยให้ระบบทางเดินอาหารค่อยๆ ปรับสภาพ เพิ่มผักในมื้ออาหาร ลดปริมาณเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ เปลี่ยนเป็น ปลา ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thailandplus)</p> <p>-นพ.กุลธนิช วนรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก เผยแนะ 4 ข้อทานอาหารเจ เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพ เกิดความสมดุลของร่างกาย ได้แก่ 1.ควรนำพืช ผักต่างๆไปปรุงด้วยความร้อนก่อนทาน 2.ทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ 3.ลดของทอด ของมัน และแป้ง หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน และ เค็ม และเปลี่ยนการปรุงอาหารเป็นการลวกหรือหนึ่งแทน และ 4.ไม่ทานอาหารต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และรับประทานอิมเกินไป รวมถึง ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในช่วงเทศกาลกินเจ เช่น รำมวยไทเก๊ก ชี่กง ว่ายน้ำ เดินเบาๆ หรือตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย</p>	-
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newstv, hfocus, mcot, thailandplus)</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค. -6 ต.ค.2566 มีผู้ป่วยสะสม 106,548 ราย ซึ่งในระยะนี้โรคไข้เลือดออกยังมีระบาดอยู่ แม้บางพื้นที่มีรายงานผู้ป่วยลดลงก็ตาม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รวมถึงต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 4 ต.ค. 2566 พบผู้ป่วย 479 ราย จาก 26 จังหวัด โดยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุดยังคงพบผู้ป่วยมากที่สุดที่จ.เพชรบูรณ์ 24 ราย และจันทบุรี 22 ราย พร้อมย้ำมาตรการสำคัญคือ จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร. และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดจำนวนประชากรยุงลาย โดยปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>	
<p>ตรวจสอบแคมป์คนงานปล่อยน้ำเสียลงทิ้งบ่อน้ำ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus -พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย มอบหมายศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประสานหน่วยงานสาธารณสุข และอปท.ในพื้นที่ตรวจสอบแคมป์คนงานใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จากกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าปล่อยน้ำเสียลงทิ้งบ่อน้ำธรรมชาติ -นพ.นิริรัตน์ บุญตานนท์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เผย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ สสจ.พระนครศรีอยุธยา และอบต.หนองน้ำส้ม เข้าตรวจสอบ สนับสนุน ให้คำแนะนำ และกำกับการจัดการด้านระบบระบายน้ำเสีย ขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในแคมป์คนงานอย่างเข้มงวด รวมทั้งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำต่อไป</p>	-
<p>กรมอนามัยเปิด 4 เหตุผล ไม่ควรเลี้ยงลูกด้วยมือถือ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, ChiangmaiNews) -พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย เผย ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 พบเด็กไทยมีสายตามืดปกติ 11,000 คน ปี 2560 พบเด็กไทยมีสายตามืดปกติ 8,687 คน และในปี 2561 สายตามืดปกติ 9,976 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายตาสั้น และสายตาทะลุ ผู้ปกครอง ปล่อยให้เด็กใกล้ชิดจอเทคโนโลยี เช่น มือถือ แท็บเล็ต หรือให้ดูโทรทัศน์ทั้งวัน จะส่งผลเสียจะส่งผลเสียหลายด้าน ได้แก่ 1.ด้านการสื่อสาร พูดช้า 2.ร่างกาย จะไม่แข็งแรง 3.ด้านอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ และ 4.ด้านพฤติกรรม จะก้าวร้าว ขน สมารถสนับ พร้อมแนะนำให้จำกัดเวลาในการใช้ให้เหมาะสม เลือกโปรแกรมหรือแอป.ที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับวัย หลีกเลี่ยงการใช้สื่อมีจอเพื่อให้เด็กสงบนิ่ง หรือหยุดร้องไห้ และหันมาใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กดีขึ้น</p>	
<p>เตือนผู้ปกครอง ระวังยาลดไข้เกินขนาด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก -น.พ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ยาน้ำสำหรับเด็กที่จำหน่ายในท้องตลาดถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาเดียวกันแต่อาจมีขนาดความแรงที่แตกต่างกัน จึงมีความเสี่ยงที่เด็กอาจจะได้รับยาเกินขนาดได้ พร้อมแนะผู้ปกครองควรอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาอย่างละเอียดก่อนใช้ยา เพื่อให้ได้รับขนาดยาที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของเด็ก และป้องกันการได้รับยาเกินขนาด หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง</p>	-
<p>แนะรัฐบาลทบทวนขยายเปิดผับตี 4 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus) -นายชววิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถึง กรณีภาคธุรกิจเตรียมเสนอให้มีการนำร่องกำหนดโซนเปิดผับบาร์ถึงตี 4 ใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และภูเก็ต ว่า ความพยายามผลักดันให้มีการขยายเวลาเปิดผับบาร์ เกิดขึ้นจากคนกลุ่มเดิมที่เดินหน้าเรื่องนี้มาในทุกรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ หากรัฐบาลจะผลักดันเรื่องนี้จริงๆ จะต้องรอบคอบโดยเฉพาะสายสาธารณสุข ซึ่งทางนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ก็ดูเหมือนยังแบ่งรับแบ่งสู้ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ซึ่งเครือข่ายฯจะหาโอกาสไปเข้าพบกับ รมว.สธ.</p>	-
<p>ประชุมบูรณาการงบแก้ยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคกก.จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะที่ 2.2 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น ป.ป.ส. ก.สาธารณสุข ตำรวจ สำนักรงประมาท พร้อมเน้นย้ำการจัดทำงบประมาณด้านการแก้ปัญหายาเสพติด ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่สามารถนำผลสำเร็จมาเป็นตัวชี้วัดได้ เพราะจะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงขยายผลคิดตามมูลค่า หรือ Value-based ที่ต้องนำมูลค่าการค้ายาเสพติดตามค่านวน เพื่อยึดทรัพย์ย้อนหลัง และตัดวงจรเงินการค้ายาเสพติดได้</p>	-